

รัฐบาลเร่งเจรจาการค้าไทย-อียู ผุดตลาดใหม่ส่งออกน้ำตาลทราย

ผู้ผลิตน้ำตาลทราย รัฐบาลเร่งเจรจาเปิดการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ตันภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายเหลือ 0% หวังเปิดตลาดใหม่เป็นทางเลือกผู้ส่งออก รองรับผลผลิตในอนาคตที่เพิ่มขึ้น หลังประเมินกลุ่มเออีซีมีแนวโน้มปลูกอ้อยเอง กระทบการนำเข้าน้ำตาลทรายลดลง พร้อมจูงใจอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ลดภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายให้เหลือ 0% ในปี 2558 ตามกรอบที่สัญญาไว้

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย ในฐานะเลขานุการ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยมกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในการเปิดเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในช่วงเดือนกันยายน 2556 นี้ ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จะติดตามและเร่งผลักดันให้สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างน้ำตาลทรายให้สหภาพยุโรป หรืออียู บรรลุสินค้าน้ำตาลทรายไว้ในกรอบเจรจา เปิดตลาดสินค้ากลุ่ม Early Harvest ให้ลดภาษีเหลือ 0% ในลักษณะต่างตอบแทน หลังจากที่มีการเจรจารอบแรกที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคมที่ผ่านมา เริ่มมีความหวังที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือแล้ว

ทั้งนี้ การผลักดันดังกล่าว ถือเป็นโอกาสให้กับการส่งออกน้ำตาลทรายไปต่างประเทศมากขึ้นหรือเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการส่งออกน้ำตาลทรายออกไป เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกน้ำตาลทรายส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก ทำให้มีตลาดจำกัด การจะส่งออกน้ำตาลทรายไปอียู

กระทำได้อ่อนข้างลำบาก เนื่องจากมีการเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายและสารให้ความหวานสูงถึงตั้งแต่ 339-507 ยูโรต่อตัน ซึ่งถือเป็นการกีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ง

ดังนั้น หากเปิดตลาดส่งออกไปอียูได้ จะช่วยรองรับผลผลิตของประเทศที่เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอนาคตอันใกล้นี้ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนจะหันไปปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้น และจะลดการนำเข้าน้ำตาลทรายจากไทยลง หากไม่มีตลาดใหม่ขึ้นมารองรับ ก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลทรายที่ปัจจุบันส่งออกไปถึง 7.5 ล้านตันต่อปี จากผลิตทั้งหมดประมาณ 10 ล้านตันต่อปี สร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนล้านบาทต่อปี จะมีปริมาณลดลงได้

“การหาตลาดใหม่ขึ้นมารองรับจึงเป็นทางออกอย่างหนึ่ง ที่ต้องเตรียมการไว้สำหรับในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากอียูเป็นตลาดใหญ่ มีการบริโภคน้ำตาลถึง 19.2 ล้านตันต่อปี และมีการนำเข้าน้ำตาลทราย 4.7 ล้านตันต่อปี”

นอกจากนี้ หากเปิดตลาดในอียูได้ จะเป็นการช่วยรองรับความต้องการน้ำตาลทรายได้ เนื่องจากไม่เกินอีก 5 ปี ข้างหน้าทางอียูจะทยอยยกเลิกการอุดหนุนผู้ผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานน้ำตาลทรายในประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถแข่งขันได้ต้องปิดตัวลง ทำให้ต้องนำเข้าน้ำตาลทรายมากขึ้นกว่าเดิม จึงถือเป็นการช่วยอียูได้ทางหนึ่ง ซึ่งปีที่ผ่านมามีประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลทรายไปอียูเพียงประมาณ 3.85 หมื่นตันเท่านั้น

ส่วนการส่งออกน้ำตาลทรายไป

ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 นั้น มีอีกหลายประเทศที่จะไม่ลดภาษีลงมาเหลือ 0% เหมือนกับประเทศไทย โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งจะยังเก็บภาษีน้ำตาลทรายดิบในอัตรา 5% และน้ำตาลทรายขาว 10% จากปัจจุบันยังเก็บอยู่ในอัตรา 25% ส่วนฟิลิปปินส์ จะยังคงภาษีน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ 5% จากปัจจุบันเก็บที่ 18% ซึ่งในเรื่องนี้ก็พยายามผลักดันให้ภาครัฐไปเร่งเจรจาให้ลดภาษีลงมาเหลือ 0% ตามที่สัญญาไว้โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคทางการค้าหลังจากที่เปิดเออีซีแล้ว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีไทยส่งออกน้ำตาลไปกลุ่มประเทศอาเซียนประมาณ 3.59 ล้านตัน แบ่งเป็น อินโดนีเซีย 1.86 ล้านตัน กัมพูชา 5.999 แสนตัน มาเลเซีย 4.55 แสนตัน เวียดนาม 3.31 แสนตัน ฟิลิปปินส์ 7.6 หมื่นตัน ประเทศอื่นๆ อีก 2.59 แสนตัน